

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอธัญญา จังหวัดตรัง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
๑	๑/๑	สร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับ คุณธรรมความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ หน่วยงานเพื่อการวางแผนการทำงานกับข้าราชการ และพนักงานของรัฐในหน่วยงานในการวาง แผนการดำเนินงานให้องค์กรมีระดับคุณธรรมความ โปร่งใสและพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ค่าคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	๑/๑	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	๑/๑	โครงการจัดทำการประเมินผลส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	๑/๑	การฝึกอบรมบุคลากรของ อบต.หนองบัว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
๕	๑/๑	พัฒนางานตามพันธกิจของส่วนราชการ เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. อำนาจความ สะดวกๆ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
๖	๑/๒	โครงการพัฒนากิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
๗	๑/๒	กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
๘	๑/๒	กิจกรรมการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ไปสู่การปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
๙	๑/๒	ฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา (เป็น การสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
๑๐	๑/๒	การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ
๑๑	๑/๒	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๒	๑/๓	โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๓	๑/๓	การจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๔	๑/๓	การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจในเขตตำบลหนองบัว (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ X	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๕	๑/๔	จัดประชุมร่วมระหว่างผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๖	๑/๔	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานการณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๑๗	๑/๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทบพวน ชรบ., ผู้นำชุมชน (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๘	๑/๔	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาพทางเพศและการป้องกันปัญหาเสพติด (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๙	๑/๔	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน	ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
๒๐	๑/๔	โครงการจัดเวทีประชาคม เวทีชาวบ้านประจำหมู่บ้าน (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๑	๑/๔	โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๒	๔/๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๓	๔/๑	โครงการค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้แข็งแรง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๔	๔/๑	โครงการรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๕	๔/๓	ประชาสัมพันธ์การบริการอินเทอร์เน็ตตำบล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ
๒๖	๔/๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ
๒๗	๔/๔	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ (website, บอร์ดประชาสัมพันธ์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ
๒๘	๔/๔	การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ
๒๙	๔/๔	ศูนย์คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ